

UBND TỈNH NINH THUẬN  
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-VP

Ninh Thuận, ngày tháng 11 năm 2024

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng (lần 2)

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Sở Xây dựng;
- Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.

Thực hiện Công văn số 1200/UBND-VXNV ngày 19/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ. Tại điểm d Khoản 1 của Văn bản có yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố: “*Căn cứ quy định của Đảng, quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ, ban hành quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương (trừ các chức vụ, chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý), bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng vị trí việc làm, tính chất nghề nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ của viên chức quản lý*”.

Thực hiện Nghị quyết tháng 8 năm 2024 của Đảng ủy Sở Xây dựng,

Trên cơ sở Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 10/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về vị trí việc làm Lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng; Văn phòng Sở đã nghiên cứu, dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng.

Ngày 17/10/2024, Sở Xây dựng đã gửi văn bản dự thảo đến Ban Giám đốc Sở, CĐCS Sở Xây dựng, các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở để lấy ý kiến góp ý dự thảo; đồng thời gửi lấy ý kiến góp ý về mặt chuyên môn của Sở Nội Vụ.

Tính đến ngày 28/10/2024, Sở Xây dựng nhận được 02 văn bản góp ý của CĐCS Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư. Cả 02 văn bản góp ý đều thống nhất với văn bản dự thảo, không có ý kiến bổ sung thêm.

Ngày 25/10/2024, Sở Nội vụ có Văn bản số 4219/SNV-QLNS về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng. Tại Văn bản số 4219/SNV-QLNS, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

“Qua rà soát, nghiên cứu Sở Nội vụ thống nhất với nội dung cơ bản của dự thảo đính kèm Công văn số 3779/SXD-VP nêu trên; đồng thời, để góp phần hoàn thiện dự thảo đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế; Sở Nội vụ tham gia một số ý kiến như sau:

Về nội dung dự thảo được xác lập trên cơ bản bám sát các quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, để nội dung dự thảo phù hợp, tránh quy định lại các nội dung đã được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật của cấp có thẩm quyền; đề nghị quý cơ quan rà soát, nên điều chỉnh - xác lập nội dung theo hướng viện dẫn các khoản, điều áp dụng tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, cụ thể hóa các nội dung hiện chưa được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật hiện hành - trên cơ sở phù hợp với đặc thù của từng vị trí việc làm, tính chất nghề nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ của viên chức quản lý (*theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1200/UBND-VXNV ngày 19/3/2024*”.

Trên cơ sở kiến góp ý của Sở Nội vụ, qua tham khảo quy định của một số tỉnh và của Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, Văn phòng Sở tiến hành xây dựng lại dự thảo trên cơ sở vẫn giữ nguyên các nội dung dự thảo về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh viên chức quản lý theo dự thảo trước đây (do xét thấy việc quy định cụ thể tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh viên chức quản lý trong Quy định là cần thiết). Đồng thời, bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước. Trong đó, đối với trình độ lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền: Áp dụng đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng. Không yêu cầu trình độ lý luận chính trị đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng.

Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị Ban Giám đốc Sở, CĐCS Sở Xây dựng, các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở có ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng bằng văn bản, **gửi về Sở Xây dựng trước ngày 23/11/2024 để tổng hợp**. Quá thời hạn nêu trên, Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản góp ý của Ban Giám đốc Sở, CĐCS Sở

Xây dựng, các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thì xem như đã thống nhất hoàn toàn với dự thảo.

Giao Văn phòng Sở tổng hợp, trình Giám đốc Sở ký ban hành./.

*(Đính kèm văn bản dự thảo).*

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử SXD;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Phạm Quốc Vinh**

